

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

*

Số 423 - CV/HNDTW
V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng
Ngày thế giới không thuốc lá;
Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2019

Kính gửi: Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố

Căn cứ vào công văn số 2090/ BYT-KCB, ngày 18 tháng 4 năm 2019 của Bộ Y tế về việc tăng cường thực thi luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá từ 25-31/5/2019 với chủ đề “ **Thuốc lá và các bệnh về phổi**”;

Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam yêu cầu Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố căn cứ tình hình thực tế ở địa phương phối hợp với sở y tế tổ chức một số hoạt động sau:

1. Tuyên truyền phổ biến và chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định của Luật phòng, chống tác hại thuốc lá, tập trung vào quy định về cấm hút thuốc lá nơi làm việc, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, trong việc thực hiện Luật PCTH thuốc lá, các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng, chống tác hại của thuốc lá.

2. Tổ chức, phối hợp thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá từ ngày 25 đến ngày 31/5/2019.

Treo băng - rôn, khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá tại cổng ra vào của cơ quan, đơn vị, làng xã với nội dung thực hiện Luật phòng, chống tác hại thuốc lá và môi trường không khói thuốc.

Tổ chức hội thảo, hội nghị chia sẻ kinh nghiệm xây dựng nơi làm việc không khói thuốc, kinh nghiệm giám sát việc thực thi các quy định về môi trường không khói thuốc.

Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, các buổi nói chuyện về tác hại của thuốc lá/thuốc láo/thuốc lá điện tử phù hợp với cán bộ, hội viên, nông dân.

Nội dung, tài liệu truyền thông trên trang thông tin điện tử của Chương trình phòng, chống tác hại thuốc lá : www.vinacosh.gov.vn.

Báo Nông thôn ngày nay, Tạp chí nông thôn mới, Cổng thông tin điện tử Trung ương Hội tăng cường viết bài tuyên truyền về tác hại của thuốc lá và các qui định của Luật phòng, chống tác hại thuốc lá; xây dựng môi trường không khói thuốc.

3. Kiện toàn Ban chỉ đạo chương trình Phòng, chống tác hại của thuốc lá của tỉnh, thành Hội.

